

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง  
เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ นายสงว ดอนเขียวไพร เป็นคนไร้ความสามารถ  
โดยให้อยู่ในความอนุบาลของ นางวิชุดา บุชบา

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ยชพ ๑๘๔/๒๕๖๖

คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ยชพ ๒๑๐/๒๕๖๖

ด้วย พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี  
จังหวัดลำปาง ผู้ร้อง ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งให้ นายสงว ดอนเขียวไพร เป็นคนไร้ความสามารถ  
และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางวิชุดา บุชบา

ศาลได้สอบสวนผู้ร้องนำสืบว่า นางวิชุดา บุชบา เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของ นายสงว ดอนเขียวไพร  
กับนางเพ็ญศรี ดอนเขียวไพร ซึ่งมีบุตรด้วยกัน ๒ คน คือ นางวิชุดา บุชบา และนางสาวสาวิตรี ดอนเขียวไพร  
โดยนายสงว ดอนเขียวไพร กับนางสมศรี ดอนเขียวไพร บิดามารดาของนายสงวได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว  
เมื่อประมาณปี ๒๕๔๐ นายสงวได้ประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ เป็นเหตุให้ต้องผ่าตัดสมอง  
หลังจากนั้นมีอาการชัก ต้องรักษาอาการชักตลอดชีวิต และเมื่อประมาณปี ๒๕๕๕ นายสงวได้เข้า  
รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลลำปาง ด้วยอาการโรคเนื้อสมองตาย แขนขาสองข้างอ่อนแรง ขยับขาสองข้างไม่ได้  
ผลตรวจจริงสีคอมพิวเตอร์พบเนื้อสมองกลีบขวาเกือบทั้งหมดเป็นเนื้อตาย และเนื้อสมองฝ่อทั่วไป โพรงสมองขยายตัว  
แพทย์ลงความเห็นเห็นว่า นายสงวป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม เนื้อสมองตายบริเวณกว้าง ร่วมกับขยับขาสองข้างไม่ได้  
จากไขสันหลังบาดเจ็บ ซึ่งไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมาเช่นเดิมได้ มีภาวะทุพพลภาพติดเตียง ไม่สามารถ  
พูดคุยสื่อสารได้ตามปกติ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทางราชการออกบัตรประจำตัวคนพิการให้  
นายสงวมีทรัพย์สินเป็นที่ดิน ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๘๐๔๔ เลขที่ดิน ๑๗๔๗ ตำบลสมอแข  
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อปกป้องรักษาสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและดำเนินการ  
ทำนิติกรรมต่าง ๆ นางวิชุดาจึงมาร้องขอให้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่า นายสงว ดอนเขียวไพร  
เป็นคนไร้ความสามารถให้อยู่ในความอนุบาลของ นางวิชุดา บุชบา โดยทนายของนายสงวได้ให้ความยินยอม  
ให้นางวิชุดาเป็นผู้อนุบาลนายสงว พิจารณาพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้ว เห็นว่าอาการของนายสงว ดอนเขียวไพร  
ดังกล่าว เข้าลักษณะบุคคลวิกลจริต และนางวิชุดาไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เป็นผู้อนุบาล และสมควร  
ให้นางวิชุดาเป็นผู้อนุบาล

จึงมีคำสั่งว่า นายสงว ดอนเขียวไพโร เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของ  
นางวิชุดา บุชบา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

นรินทร์ คำยศ

ผู้พิพากษา